



ดร.โสภิต วนิชย์ถนอม  
นิติกร ศธจ.สระแก้ว

การเกษียณอายุราชการเป็นวัฏจักรของชีวิต และเป็นจุดเปลี่ยนชีวิตของหลายคน เป็นโอกาสที่ได้ทำในสิ่งที่ต้องการ มีความเป็นอิสระในการดำรงชีวิต โดยไม่ต้องอยู่ในกฎระเบียบของทางราชการ ผู้ใดมาถึงจุดนี้นับเป็นผู้ประสบความสำเร็จในชีวิตการเป็นข้าราชการบุญนำพาवासานำส่งแล้วเพราะยังมีอีกหลายคนที่ไม่อาจนำพาตนมาถึงจุดนี้ได้ ก็จงใช้ชีวิตที่เหลือให้มีความสุขตลอดไป แม้จะไม่ใช่ง่ายสำหรับคนที่เคยมีอำนาจ แต่ต้องเปลี่ยนแนวคิดเสียใหม่ว่า **“องค์กรขาดฉันแล้วมันจะไปได้ดี”**

สำหรับคนที่เคยมีอำนาจขอให้เอานิทานเรื่องไก่โต้งเป็นอุทาหรณ์สอนใจ เรื่องมีว่า ไก่โต้งตัวหนึ่งเป็นผู้นำครอบครัวที่เก่งมากสร้างสุขขจัดทุกข์ให้ครอบครัวด้วยดีเสมอมา ตื่นเช้าไก่โต้งตัวนี้ก็จะบินขึ้นไปเกาะอยู่บนกิ่งไม้และโก่งคอขันเสียงก้องไปทั่วทั้งพงไพร ประมาณหกโมงเช้า พระอาทิตย์ก็จะอรุณทัยฉายแสงขึ้นมาส่องสว่างไปทั่วทั้งสากลโลก ไก่โต้งก็มีความสุขภาคภูมิใจมากกว่า **“เพราะฉันขันตะวันจึงขึ้น”** มีความสุขมาก นี่คือผลงานของฉัน ต่อมาวันหนึ่งไก่โต้งป่วยหนัก ไม่มีเรี่ยวแรง ลูกชายซึ่งเป็นไก่รุ่นใหม่อจึงขอขึ้นไปขันแทนผู้เป็นพ่อ พ่อไก่โต้งกลับตอบว่า น้ำหน้าอย่างแกถ้าขันตะวันมันจะขึ้นใหม่ หัดดูเงาตัวเองซะบ้างสิ เข้าตรู่วันนั้นทั้งๆ ที่ป่วย ไก่โต้งก็บินขึ้นไปเกาะบนกิ่งไม้และขันครั้งสุดท้าย ขันได้ครั้งเดียว ตกลงมาดินพรวดๆ ก่อนจะขาดใจตายจึงเรียกลูกและภรรยา มาสั่งเสียว่า ตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปพี่คงไม่มีชีวิตอยู่อีกแล้ว และจากนี้เป็นต้นไป พ่อที่ไม่ขันตะวันก็จะไม่ขึ้น โลกก็จะเข้าสู่กลียุค ฉะนั้นขอให้เธอและลูกดูตัวเองให้ดีๆ ถ้าไม่มีพี่แล้วจะอยู่กันด้วยความยากลำบาก มนุษยชาติก็จะถึงคราววิบัติ ดูแลกันดีๆ นะที่รัก สั่งเสียแล้วก็สิ้นใจไปพร้อมกับความเข้าใจผิดว่าเพราะฉันขันตะวันจึงขึ้น หารู้ไม่ว่าวันรุ่งขึ้นแม้ไก่โต้งตัวนี้ตายไปแล้ว ตะวันก็ยังขึ้นเหมือนเดิม โลกดำเนินต่อไปไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง<sup>๑</sup>

ดังนั้น บุคคลใดสามารถมาถึงจุดการเกษียณอายุราชการได้ต้องถือว่าบุญนำพาवासานำส่งแล้วเพราะยังมีอีกหลายคนที่ไม่อาจนำพาตนมาถึงจุดนี้ได้ อย่างมัวแต่หลงไหลในอำนาจอยู่เลยอย่าคิดว่า **“องค์กรขาดฉันแล้วมันจะไปไม่ได้”** นั่นเป็นความคิดที่ผิด ที่ถูกต้องคิดว่า **“องค์กรขาดฉันแล้วมันจะไปได้ดี”**

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว  
กลุ่มงานวินัยและนิติการ โทร. ๐-๓๗๕๕-๐๒๔๕